



**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 22 ธันวาคม 2564

ปีที่: 72

ฉบับที่: 23346

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 44.79 Ad Value: 49,269

PRValue (x3): 147,807

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: ถึงเวลาต้องบริหารด้วยสมอง



## ถึงเวลาต้องบริหารด้วยสมอง

เศรษฐกิจปีหน้าจะถูกตีลูกคนกันนะ

6 เรลาดองไปส่องมุมมองของ 3 นักเศรษฐศาสตร์ไทย

ในงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2564 ที่จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ “ทางรอด 2022” Survival Guide ในช่วงสัมมนาหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565”

ท่านแรก ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มองว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเหมือนเสือนั่งหมอบเลียแผล

จากพิษจีดีพีที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินขายตัวต่ำที่สุดในอาเซียนกลายเป็น “Sick man of Asia” คนป่วยของเอเชีย

เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว เครื่องยนต์หลักๆยังไม่กลับมา แต่ปีหน้าจะเป็น “เสือที่พร้อมกระโจน” ไปข้างหน้า จากการคาดการณ์จีดีพีจะเติบโตที่ 3.8%

ด้วยการฟื้นตัวของภาคส่งออกตามเศรษฐกิจโลกและการท่องเที่ยวที่จะกลับมา

แต่เป็นการเติบโตที่ยังกระจายไปไม่ทั่วถึงกำลังซื้อยังอยู่แค่ระดับกลางบน ขณะที่ระดับล่างยังอ่อนแอ ยังมีคนจำนวนมากที่ขาดรายได้

ภาครัฐจึงกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เชื่อว่ามาตรการที่จะทำ ทำได้มากกว่าการแจกเงิน

ต้องเป็นนโยบายทำให้เกิดการจ้างงานหรือจ้างงานแลกเงิน ปัจจัยที่ต้องระวังในปีหน้า โดยเฉพาะสงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน

ยังเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบซึ่งต่อเศรษฐกิจ

ไทยแน่นอน

ท่านที่สอง ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKP) คาดว่าปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.9% ภายใต้ความไม่แน่นอนที่มีค่อนข้างมาก

ปัจจัยชี้วัด มี 2 ปัจจัยหลัก คือ การระบาดของโควิดจะกลับมาอีกหรือไม่ และภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้แค่ไหน แลหวังว่าปีหน้าอย่าให้มีการระบาดระลอกใหม่ของโอมิครอน จนต้องเข้าสู่โหมดชัตดาวน์กันอีกรอบ

โดยมองตรงกันว่าภาคท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยในปีหน้า 5.8 ล้านคน

แต่ถ้าการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเหมือนปี 2564 จะเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยง

เติบโตไม่ถึง 3.9% ตามที่คาดการณ์กันไว้

พร้อมเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนคนอื่นเขาปาร์ตี้กันอยู่ แต่เราไม่ได้ enjoy ผลๆต้องไปล้างจานให้เขาด้วย

ท่านสุดท้าย ดร.ชนินทร์ มโนนิเวศ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ด้านโครงสร้างพื้นฐานธนาคารโลกประจำประเทศไทย เชื่อว่าการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า ภาครัฐจะมีบทบาทสูงมาก นอกจากเป็นผู้จ้างงานแล้วยังเป็นพื้นฐานของฐานรากที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่

ดังนั้น ภาครัฐต้องโฟกัสให้ดีกว่าต้องช่วยเหลือใคร เช่น เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่ชุมชน สร้างความแข็งแกร่งระดับชุมชน ให้มีศักยภาพขึ้นมา

สิ่งที่ต้องจับตาคือความไม่แน่นอนของการขนส่งและปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

มุมมองของ 3 นักเศรษฐศาสตร์ที่ค่อนข้างตรงกันเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทะยานไปได้

หากรัฐวางนโยบายกระตุ้นได้ชาญฉลาดพอ.

**เพลิงสุริยะ**



# ไทยรัฐ

กรอบข่าว

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 22 ธันวาคม 2564

ปีที่: 72

ฉบับที่: 23346

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 31.68 Ad Value: 34,848

PRValue (x3): 104,544

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทปอ.ชยันปรับบทบาทมหาวิทยาลัยไทย

# ทปอ.ชยันปรับบทบาทมหาวิทยาลัยไทย

## ● ยอมรับความรู้จากตำราฟายแพ็คเทคโนโลยี ● สนิครทีแคสปี 65 คึกคัก

ที่อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง The Future of Higher Education โดย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ว่า มธ. จะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จัดทำปฏิญญาธรรมศาสตร์ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากนั้น ศ.ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. กล่าวเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมาก การแพร่ระบาดของโรคโควิดทำให้มหาวิทยาลัยต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้เราก็ขาดรูปแบบนี้ไม่ได้ ทำให้ความรู้ต่างๆ เปิดกว้างมากขึ้น ส่วนผู้เรียนก็ไม่ได้จำกัดแค่นิสิตนักศึกษาแต่เป็นทุกคนที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาบทบาทการสอนของครูอาจารย์ที่เราเรียกว่า “สอนหนังสือ” หน้าห้องเรียน จากตำราจึงถูกด้อยค่าอย่างรวดเร็ว ครูอาจารย์จึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการปรับหลักสูตรต่างๆ ให้ยืดหยุ่น

ศ.ดร.บัณฑิตกล่าวอีกว่า ในอดีตเราใช้ศาสตร์

ต่างๆ กำหนดการทำงาน เช่น แพทยศาสตร์ จบไปเป็นหมอ นิติศาสตร์ จบไปเป็นทนายความแต่โลกวันนี้และโลกอนาคต งานเป็นตัวกำหนดศาสตร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องสอนในลักษณะสหศาสตร์มากขึ้น เปิดโอกาสให้ระบบการเรียนรู้ศาสตร์ที่กว้างขึ้น เชื่อมโยงศาสตร์เดิมที่สอนซ้ำหากัน ระบบการสอนและหลักสูตรต้องยืดหยุ่น แต่ขณะนี้หลักสูตรไทยค่อนข้างแข็งตัว กำหนดว่านิสิตนักศึกษาต้องเรียนอะไรบ้าง แต่ส่วนตัวยากให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่ตนเองอยากเรียน มากกว่าต้องเรียนในสิ่งที่

หลักสูตรกำหนดไว้ การสอนของอาจารย์ยังจำเป็นแต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยเพิ่มศักยภาพนิสิตนักศึกษาด้านการแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความอดทนที่จะทำงานให้สำเร็จ การเปลี่ยนแปลงของอาจารย์และมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องง่ายถือเป็นเรื่องท้าทายแต่หากเราเปิดใจสร้างความร่วมมือตนเชื่อว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยยังคงคุณค่าและอยู่สังคมไทยไปอีกนาน

ด้าน ดร.พีระพงษ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการระบบทีแคส ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. รับทราบผลการลงทะเบียนระบบทีแคสสำเร็จ ปีการศึกษา 2565 ข้อมูลวันที่ 18 ธ.ค. มีจำนวน 272,342 คน ส่วนการเปิดรับสมัคร GAT/PAT จะเริ่มรับสมัครวันที่ 21 ม.ค.65.